

KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

khắc phục, đến 9 giờ 30 phút hệ thống thu âm, phát sóng của Đài đã được trở lại hoạt động bình thường.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương dài TTTH các huyện, đài truyền thanh các xã đã chủ động, có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền phòng, chống bão số 3. Với Đài TTTH Kiến Xương, đồng chí đánh giá cao đơn vị đã chủ động nhanh chóng khắc phục sự cố do sét đánh gây ra và thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền phòng, chống bão số 3 theo đúng quy định. Đồng chí đề nghị các đơn vị tăng tần suất, thời lượng tuyên truyền; tiếp tục bám sát các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, huyện và bản tin dự báo thời tiết mới, kịp thời thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bão hiệu quả.

Thành lập gần 300 đội thanh niên xung kích phòng, chống bão

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" gắn với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn, hội thành lập gần 300 đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ứng phó với bão số 3.



Thanh niên xã Trọng Quan (Đông Hưng) giúp gia đình khó khăn chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 3.

Theo đó, tổ chức đoàn, hội các cấp, các đội thanh niên xung kích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định phòng, chống bão, cảnh báo tác động và các cách ứng phó với bão, mưa lũ sau bão. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo về phòng, chống thiên tai để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo các kênh thông tin của đoàn, hội; duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, di dời các hộ dân sinh sống trong nhà yếu, khu vực nguy hiểm, lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển vào nơi an toàn, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng nhận lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu, hỗ trợ khi có yêu cầu...

Trong chiều ngày 6/9, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các đội thanh niên xung kích phòng, chống bão tại huyện Đông Hưng.

XUÂN PHƯƠNG

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được huyện Kiến Xương triển khai nền nếp đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Năm học 2024 - 2025, chương trình tiếp tục được thực hiện với khối lớp 5 và lớp 9.

Trường Tiểu học và THCS Vũ Sơn có 28 cán bộ, giáo viên, 342 học sinh. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, các thầy cô giáo đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chuyên môn, dụng cụ giảng dạy. Cô giáo Khúc Thị Bình, Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên chia sẻ: Chúng tôi lấy học sinh làm trung tâm, tạo không khí để học sinh hứng hái phát biểu ý kiến và thực hành. Khi xây dựng kế hoạch, tổ chuyên môn đã xây dựng một số chuyên đề, không chỉ dạy kiến thức mà còn đáp ứng 5 phẩm chất, 10 năng lực, đặc biệt tập trung vào 3 năng lực là giao tiếp, hợp tác nhóm và giải quyết vấn đề sáng tạo. Ngoài chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với chương trình GDPT 2018, tổ chuyên môn sẽ xây dựng chuyên đề rèn kỹ năng cho học sinh, đối với học sinh lớp 9 sẽ xây dựng chuyên đề tư vấn hoạt động hướng nghiệp để các em có hướng học tập ở bậc THPT phù hợp, hiệu quả.

Ông Đỗ Minh Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vũ Sơn cho biết: Nhà trường đã có đủ đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi chuyên đề, dự giờ để trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy; tăng cường giám sát học sinh ở trên lớp cũng như ở nhà, tổ chức khảo sát thi vào lớp 10 để mang lại kết quả cao nhất.

Theo cô giáo Phạm Thị Nga, chủ nhiệm lớp 5C, Trường Tiểu

KIẾN XƯƠNG

Tích cực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Vũ Sơn (Kiến Xương) giới thiệu bộ sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 9.

học Vũ Tây, điểm mới của sách giáo khoa lớp 5 năm nay là biên soạn theo chủ đề mạch kiến thức, không theo bài, theo tiết như sách cũ nên giáo viên phải tham gia vào trong quá trình lập kế hoạch giáo dục và kế hoạch dạy học cho các môn học. Do đó, chúng tôi đã đổi mới cách dạy học, dạy theo hướng phát triển năng lực cho học sinh, giáo viên chỉ là người tổ chức định hướng để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới cho mình.

Ông Lương Tam Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vũ Công cho biết: Để thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kế hoạch giáo dục và kế hoạch dạy học cho các môn học. Do đó, chúng tôi đã đổi mới cách dạy học, dạy theo hướng phát triển năng lực cho học sinh, giáo viên chỉ là người tổ chức định hướng để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới cho mình.

chương trình, đồng thời giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch để đi đến đích cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ông Ngô Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương thông tin: Phòng đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của Phòng tới cán bộ, giáo viên các trường về thực hiện chương trình GDPT 2018. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ việc xây dựng kế

hoạch giáo dục của các trường. Qua đánh giá, các trường đã làm tốt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo chương trình GDPT 2018. Nhiều giáo viên đã tích cực nghiên cứu, xây dựng được kế hoạch giáo dục và kế hoạch bài dạy bảo đảm tính hợp lý, khoa học và thực hiện dạy học đạt hiệu quả cao. Các trường không ngừng quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, do đó học sinh được làm việc nhiều hơn, chủ động hơn trong quá trình tiếp cận kiến thức. Nhiều trường đã quan tâm bố trí phòng học bộ môn nhằm sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng được trang bị; đẩy mạnh sử dụng giáo án điện tử, ứng dụng các phần mềm dạy học. Đa số giáo viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, có nhiều sáng tạo trong quá trình dạy học. Hoạt động trải nghiệm được giáo viên thực hiện hiệu quả ngày càng cao, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là việc thực hiện chương trình GDPT 2018; phấn đấu có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới.

THU THỦY

Thị trường bánh trung thu sôi động, cạnh tranh với bánh kẹo nhập lậu

Tết Trung thu đến gần cũng là lúc thị trường bánh kẹo trở nên sôi động. Các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất; thương nhân đẩy mạnh trưng bày, quảng bá, bán hàng; người tiêu dùng đứng trước nhiều lựa chọn.

Thị trường nhộn nhịp

Không đợi đến Tết Trung thu, vào thời điểm này, nhiều gia đình đã đi mua bánh nướng, bánh dẻo - loại bánh đặc trưng chỉ xuất hiện nhiều vào dịp Tết trăng rằm của thiếu nhi. Chị Hà Thị Loan ở phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Gia đình tôi thường cho các cháu đi chơi trung thu vào dịp cuối tuần và mua bánh cho các cháu thưởng thức sớm như một món quà động viên tinh thần con cái bước vào năm học mới. Năm nay, tôi thấy nhiều gia đình cũng đi mua bánh trung thu sớm, các cửa hàng bánh kẹo lúc nào cũng có khách ra, khách vào tạo ra không khí rạo rức.

Theo nhiều cửa hàng kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn tỉnh, năm nay, nhu cầu tiêu dùng và bà con đi mua sắm bánh trung thu khá sớm, thị trường sôi động, không ấm đượm như một vài năm trước. Ông Nguyễn Anh Tuấn, cửa hàng Anh Dịu ở xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) cho biết: Thông thường như mọi năm, chúng tôi chỉ nhập nhiều mặt hàng bánh trung thu để bán trước rằm tháng tám khoảng 1 tuần. Năm nay, nhiều bà con đi mua sắm sớm nên chúng tôi phải đặt thêm một số nhà phân phối và cơ sở sản xuất bánh trung thu để đủ lượng hàng phục vụ.

Khảo sát thị trường bánh trung thu tại một số địa phương, năm nay bánh trung thu đa dạng cả về chủng loại, mẫu mã, giá thành. Ngoài những loại bánh trung thu hình tròn, hình vuông truyền thống còn có các loại bánh hình cá chép, lợn con ngộ nghĩnh. Những chiếc bánh đơn, bánh đôi, loại kích cỡ nhỏ đến cỡ đại, siêu to được trang trí hoa văn, họa tiết rất bắt mắt. Bên cạnh một số sản phẩm được sản xuất công nghiệp của những nhãn hàng nổi tiếng, quen thuộc như Omeli, Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica..., thị trường bánh trung

thu năm nay xuất hiện thêm rất nhiều loại bánh được sản xuất từ các làng nghề, cơ sở sản xuất thủ công làm theo thời vụ. Giá cả các loại bánh cũng rất phong phú, từ loại bình dân cỡ nhỏ có giá 20.000 - 25.000 đồng/cái đến loại cao cấp, cỡ lớn có giá hàng triệu đồng/cái hoặc hộp, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cạnh tranh với bánh kẹo nhập lậu

Sự đa dạng sản phẩm bánh trung thu giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích, điều kiện kinh tế song cũng đang đặt ra những thách thức về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói như vậy là bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bánh trung thu không có địa chỉ nhà sản xuất, không rõ hạn sử dụng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và việc trưng bày, bảo quản cũng chưa bảo đảm về vệ sinh.

Cửa hàng tự chọn H.Ng ở đường Đoàn Nguyễn Tuấn (thành phố Thái Bình) là một trong những địa điểm kinh doanh rất nhiều người đến mua sắm. Mặc dù không chuyên kinh doanh về bánh kẹo nhưng dịp trung thu này cửa hàng cũng bày bán một số loại bánh trung

thu, trong số đó có hai loại bánh nghi của Trung Quốc. Trên bao bì sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt. Giá cửa hàng niêm yết trên sản phẩm từ 50.000 - 70.000 đồng/cái tùy kích cỡ bánh. Với mức giá này, giá bánh nghi của Trung Quốc chỉ bằng 1/2 giá bánh sản xuất trong nước cùng kích cỡ.

Cửa hàng tự chọn N.L, đường Hai Bà Trưng (thành phố Thái Bình) hiện nay đang bày bán có một số loại bánh kẹo, thực phẩm mà nhiều trẻ em ưa thích sử dụng dịp trung thu như dạng bánh mì, bánh trứng, chân gà... Điều đáng nói, những sản phẩm này đựng trong bao bì có in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Còn cửa hàng T.A ở khu chợ Thắm, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) bày bán nhiều loại bánh trung thu của các nhà sản xuất trong nước. Chúng được để trong rổ, đặt ngay dưới nền nhà dọc hành lang lối đi lại trong quầy. Đáng chú ý, lẫn trong rất nhiều loại bánh trung thu xuất xứ Việt Nam có một loại bánh mà theo giới thiệu của chủ cửa hàng, đây là "bánh trung thu nội địa Trung Quốc, chỉ có tiếng Trung Quốc, chỉ có tiếng Trung Quốc, tiếng Việt". Khi được hỏi nếu lấy số lượng nhiều của hàng có không và giá cả như nào, chủ

cửa hàng cho biết: Mua bao nhiêu cũng có nhưng phải đặt hàng sớm mới lấy về, nếu lấy nhiều sẽ được tính giá chiết khấu.

Cùng tại Vũ Thư, cửa hàng P.M ở khu Trung Hưng, thị trấn Vũ Thư - một địa điểm chủ yếu kinh doanh trên mạng xã hội nên diện tích cửa hàng khiêm tốn. Trong cửa hàng, các khay kệ hàng hóa chủ yếu là các loại bánh kẹo nhập ngoại, trong đó có cả bánh trung thu nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Theo chủ quán, những loại bánh kẹo này phần lớn của Trung Quốc, chỉ in ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng và chỉ người bán đã quen mới đọc được. Cửa hàng còn cho biết có mỗi lấy hàng ở Hà Nội.

Không chỉ 4 cửa hàng trên, tình trạng bánh kẹo, bánh trung thu nghi của Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu cũng xuất hiện ở không ít cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đây thực sự là mối nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe và xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi người tiêu dùng hãy nâng cao nhận thức, kỹ năng tiêu dùng để tránh "tiền mất, tật mang".

KHÁC ĐUẨN



Các cửa hàng bày bán nhiều các loại bánh kẹo phục vụ thị trường Tết Trung thu.

Mang chính sách nhân văn đến các gia đình



Chị Nguyễn Thị Tuyết tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân xã Vũ Chinh (thành phố Thái Bình).

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hình ảnh quen thuộc của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên BHXH, BHYT ở cơ sở. Đa số họ là người năng nổ, nhiệt tình, góp phần mang chính sách nhân văn đến các gia đình.

Hầu như ngày nào cũng vậy, tranh thủ thời gian hợp lý, chị Nguyễn Thị Tuyết, nhân viên thu BHXH, BHYT xã Vũ Chinh (thành phố Thái Bình) lại đến với các gia đình để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, vận động người dân tích cực tham gia để hưởng chính sách ưu việt của Nhà nước. Chị Tuyết chia sẻ: Đi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thì chẳng cứ thời gian, bất kể lúc nào người dân có nhà là mình đến để nói chuyện, chia sẻ với bà con. Đặc thù người lao động tự do thường ở nhà vào buổi trưa và tối, vì vậy tôi phải tranh thủ thì mới gặp được bà con để tuyên truyền, vận động. Giải pháp hiệu quả nhất khi tuyên truyền là nói chuyện trực tiếp, truyền đạt thật gần gũi, tỉ mỉ và giải đáp các thắc mắc một cách dễ nghe, dễ hiểu thì bà con mới tin tưởng, tham gia. Trước kia, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT của xã Vũ Chinh không cao. Nhưng nhờ sự nhiệt tình của nhân viên thu như chị Tuyết và các cộng tác

viên nên đến nay đã có hơn 200 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 3.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Những bữa cơm trưa, cơm tối vắng nhà trở nên quen thuộc trong cuộc sống của chị Bùi Thị Hải, nhân viên thu BHXH, BHYT xã Hồng Dũng (Thái Thụy). Giống như bao nhân viên thu khác, chị Hải cũng phải tranh thủ thời gian để đi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Không chỉ tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ ở các gia đình, chị còn phối hợp tổ chức nhiều hội nghị khách hàng để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT tới bà con. Với những "cánh tay nối dài" của cơ quan BHXH như chị, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm để người lao động tự do có cơ hội tham gia mạng lưới an sinh xã hội. Xã Hồng Dũng có 4 nhân viên thu và 12 cộng tác viên, quản lý 10 thôn với khoảng 12.000 nhân khẩu. Với sự nhiệt tình, không quản ngại vất vả, khó khăn, các nhân viên thu và cộng tác viên đã bám nắm địa bàn, tích cực vận động để người dân chủ động tham gia. Từ đầu năm đến nay, xã Hồng Dũng có thêm 35 người tham gia mới BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đã đạt 90%.

Toàn tỉnh hiện có 370 nhân viên thu và 2.519 cộng tác viên BHXH, BHYT thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ Phúc Thịnh. Đây là tổ chức

dịch vụ được cơ quan BHXH ký hợp đồng với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Họ chủ yếu là cán bộ xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn. Với lợi thế là người hiểu rõ địa bàn cũng như thường xuyên tiếp xúc với người dân tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT có tính thuận lợi. Ông Trịnh Công Phúc, Giám đốc Công ty cho biết: Chúng tôi phối hợp tốt với BHXH tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực tư vấn cho các nhân viên thu và cộng tác viên. Đồng thời, cập nhật, phổ biến các chính sách mới nhất của ngành BHXH để nhân viên thu, cộng tác viên triển khai tới người dân. Sau các hội nghị, buổi ra quân tuyên truyền, các nhân viên thu, cộng tác viên tiếp tục bám sát danh sách người tiềm năng để vận động họ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Xác định truyền thông có vai trò then chốt trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, mỗi nhân viên thu, cộng tác viên BHXH, BHYT không quản ngại hay tối, nắng mưa, chịu khó đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT đến các gia đình.

ĐỖ HỒNG ANH